

# ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๒๗๗/ว๒๗๒



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๒๔ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของบุนทรีย์ไฟฟ้า

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สิ่งที่ส่งมาด้วย มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของบุนทรีย์ไฟฟ้า

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของบุนทรีย์ไฟฟ้า ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗ คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่ นายกรัฐมนตรีเสนอ มอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดมาตรการป้องกันการเข้าถึงและใช้บุนทรีย์ไฟฟ้าในสถานศึกษา ทุกระดับ ประกอบกับบุนทรีย์ไฟฟ้าถือเป็นสินค้าต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้บารากูและบารากูไฟฟ้าหรือบุนทรีย์ไฟฟ้าเป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๗ รวมทั้งบุคคลที่มีไว้ในครอบครองหรือรับไว้ซึ่งบุนทรีย์ไฟฟ้ามีความผิดตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๐ และเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดประเภทหรือชื่อของสถานที่ สาธารณะ สถานที่ทำงาน และยานพาหนะ ให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่และยานพาหนะ เป็นเขตปลอดบุนทรีย์หรือเขตปลอดบุนทรีย์ในเขตปลอดบุนทรีย์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้การป้องกันการเข้าถึงและการใช้บุนทรีย์ไฟฟ้าใน สถานศึกษาและสถานที่ทำงานในบริเวณส่วนราชการในสังกัดและองค์กรในกำกับกระทรวงศึกษาธิการเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศกำหนดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของ บุนทรีย์ไฟฟ้า นั้น

๑. สร้างความตระหนักรู้เท่าทันพิษภัยและโทษของบุนทรีย์ไฟฟ้าทั้งต่อสุขภาพร่างกาย และโทษทางอาญาให้แก่นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารทุกระดับ และเจ้าหน้าที่ อาทิ สอดแทรกเนื้อหาหรือหลักสูตรการเรียนการสอน กิจกรรม สื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ ต่าง ๆ

๒. ให้ผู้รับผิดชอบสถานศึกษาหรือสถานที่ทำงาน จัดให้มีเครื่องหมายแสดงไว้ให้เห็น โดยชัดเจนว่าเป็นเขตปลอดบุนทรีย์และบุนทรีย์ไฟฟ้า

๓. ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นสอดส่อง ดูแลหรือป้องกันมิให้นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารทุกระดับ และเจ้าหน้าที่ เข้าไปเกี่ยวข้องกับบุนทรีย์ไฟฟ้าทั้งการสูบ จำหน่าย มีไว้ในครอบครองหรือสนับสนุนอย่างหนึ่งอย่างใด

๔. หากมีกรณีตรวจพบ หรือมีการร้องเรียนกล่าวหา หรือกรณีเป็นที่สงสัยว่าข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ใดเข้าไปเกี่ยวข้องกับบุนทรีย์ไฟฟ้า ให้ผู้บังคับบัญชา ดำเนินการทางวินัยตามอำนาจหน้าที่ทันที

จึงกำชับให้หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดและองค์กรในกำกับกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้ง ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ถือปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด นั้น

“เรียนดี มีความสุข”

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของอุบัติเหตุ และแจ้งสถานศึกษาในสังกัดปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายธีร ภาวังกนันท)

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน  
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ศูนย์บริหารความสุขและความปลอดภัย  
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
โทร.๐ ๒๒๘๘ ๕๗๕๕



ดาวน์โหลดไฟล์บุรีไฟฟ้า